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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน  (ลาการประชุม) 
 

 เมื่อกรรมาธกิารมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าช้ีแจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องทีพ่ิจารณา 
 มาตรา ๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
• กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• การกีฬาแห่งประเทศไทย 
• กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
• กองทุนกีฬามวย 
• กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 

 มาตรา ๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
• กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
• กองทุนคุ้มครองเด็ก 
• กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
• สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
• สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
      และผู้สูงอายุ 
• กองทุนผู้สูงอายุ 
• สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
• กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

                มาตรา ๓๒ รัฐวิสาหกิจ 
• การเคหะแห่งชาติ 
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 มาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรม 
• สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
• สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการความยุติธรรม 
• สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 
 ผลการพิจารณา       

          

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย       ๕,๕๙๗,๒๒๒,๒๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดการดําเนินงานในแผนงาน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินการเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
Miracle Thailand Year จํานวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การดําเนินงานดังกล่าวหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ มีความ
ต่อเนื่องกับการจัดงานมหัศจรรย์ไทยแลนด์หรือไม่ 

- กรรมาธิการขอข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีจํานวนที่สูงขึ้นหรือลดลงมีแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จํานวนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานให้
ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 

- กรรมาธิการสอบถามหน่วยงานถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยมีแนวทางในการส่งเสริม
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นประจําอย่างไร มีแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก
หรือไม่ มีแนวทางในการดําเนินการขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถทอ่งเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่  

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากน้อย
เพียงใด และจากปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยและการท่องเที่ยวของไทยมากน้อยเพียงใด หน่วยงานแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวอย่างไร อุทกภัยในปีที่ผ่านมา หน่วยงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบกลางและพระราชกําหนดหรือไม่ ถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานใช้งบเพื่อ
ดําเนินการใดบ้าง 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดการดําเนินงานในแผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโครงการที่ ๔ โครงการเร่งเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย จํานวน 
๑,๐๗๗,๓๒๑,๐๐๐ บาท การยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยดังกล่าวดําเนินการในประเทศหรือต่างประเทศดําเนินการยกระดับ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยอย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สําคัญ ๆ และ
ขอให้มีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากนัก ขอให้มีการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าวและขอให้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ด้วย  

กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย      ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานมีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในพ้ืนที่ใดบ้าง และเพราะเหตุใดผล
การเบิกจ่ายงบประมาณจึงมีมากกว่างบประมาณที่มีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานมีแผนดําเนินการอย่างไร 
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การกีฬาแห่งประเทศไทย       ๓,๗๐๓,๒๕๓,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ       ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กองทุนกีฬามวย       ๙๐,๗๐๐,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ       ๑๐๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย , กองทุนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ , กองทุนกีฬามวย และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลรักษาสนามกีฬาต่าง ๆ  โดยสนามกีฬาที่มีการถ่ายโอน
แล้วแต่สนามกีฬาดังกล่าวไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง ขอให้หน่วยงานดูแลการโอนถ่ายภารกิจดังกล่าว 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้การส่งเสริมฟุตบอลลีกภูมิภาคในประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทย 
อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬากันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานควรพัฒนามาตรฐานของกรรมการของไทยให้มี
มาตรฐานสากลด้วย 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้การสนับสนุนนักกีฬาสู่การแข่งขันในระดับโอลิมปิก โดยเฉพาะ
นักกีฬาประเภทมวยสากลนอกจากควรสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแล้ว ควรสนับสนุนและส่งเสริมค่ายมวยต่าง ๆ  
ให้ได้มาตรฐานอันเป็นการสนับสนุนนักกีฬาด้วย 

 

            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
            และหน่วยงานในกํากับ        ๑๐,๕๑๖,๖๖๗,๔๐๐ บาท     

  สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม         ๑,๙๓๒,๙๘๕,๓๐๐ บาท 
            กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม               ๘๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            กองทุนคุ้มครองเด็ก              ๓๔,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์            ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
   กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์และหน่วยงานในกํากับ , กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ,  กองทุนคุ้มครองเด็ก , กองทุนเพื่อ 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้าการดําเนินคดีกับโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือโครงการบ้านมั่นคงประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในปัจจุบันมีจํานวนมากน้อยเพียงใด หน่วยงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ขอรายละเอียดการดําเนิน
โครงการดังกล่าว มีมาตรการในการผ่อนปรนให้แก่ประชาชนที่ไม่มีเงินชําระค่างวดหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามถึงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนกําหนดมีมาตรการและแนวทางในการให้ความรู้
และป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ 
งบประมาณจํานวน ๗๖,๙๙๘,๖๐๐ บาท มีแนวทางในการดําเนินงานในผลผลิตดังกล่าวอย่างไร ปัญหาดังกล่าวถือว่ามีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หลายประเทศเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าขายมนุษย์กันอย่างเปิดเผย ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาที่น่าเป็นห่วงควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ทั้งนี้ ในงบรายจ่ายอ่ืนโครงการติดตามและประเมินผลการปราบปรามการค้ามนุษย์
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ระยะที่ ๑ งบประมาณจํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบดําเนินงานดังกล่าวมีจํานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วยงาน 
ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการเห็นว่าหน่วยงานควรให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออมในภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้น การออมเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้บุคคลนั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในภายหน้า 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้การส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร มีความกตัญญู
รู้คุณ มีจิตอาสาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ดังเช่นในอดีต มีแนวทางในการดําเนินงาน
หรือไม่ มีแนวทางในการส่งเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมหรือไม่ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานให้ความสําคัญกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการหรือการ
เข้าถึงแหล่งทุนของผู้พิการควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของผู้พิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานควรดําเนินการสํารวจ
ถึงความต้องการความช่วยเหลือของผู้พิการดังกล่าวด้วย 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการจ่ายค่าทําศพผู้ยากไร้ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าทํา
ศพผู้ยากไร้ดังกล่าวหน่วยงานยังคงจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้อีกหรือไม่ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการจ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่ ที่ผ่าน
มาการเข้าถึงค่าทําศพผู้ยากไร้ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลายานนานกว่าจะได้รับเงินดังกล่าว หน่วยงานมีแนวทางลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการจ่ายเงินดังกล่าวหรือไม่ 

- กรรมาธิการขอให้หน่วยงานส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างไร มีแนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน เข้ามาดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ มีการจัดต้ังสภา
เด็กและเยาวชนทุกจังหวัดแล้วหรือไม่ ผลการดําเนินงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

- จากแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ หน่วยงานมีปัญหาหรืออุปสรรคใดในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับผลผลิต เครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม จํานวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการอุดหนุนให้แก่องค์กรใดบ้าง มี
การอุดหนุนแก่มูลนิธิต่าง ๆ  หรือไม่ ขอรายละเอียดในการดําเนินการดังกล่าว 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับโครงการชุมชนวันละบาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงมีผลต่อเงินสะสมหรือ
การดําเนินงานหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความดูแลผู้สูงอายุ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําการ
เบิกจ่ายเบ้ียหลังอายุแล้วเกิดความล่าช้า หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย และในการเบิกจ่ายผู้สูงอายุควรมีการจ่าย
เบี้ยผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเบี้ยผู้สูงอายุจริง ๆ  เช่น ผู้สูงอายุที่ขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดูและผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานเลี้ยง
ดูแต่บุตรหลานเป็นผู้ยากจนเช่นกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาผู้สูงอายุที่ฐานะดี ผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานเลี้ยงดูอย่างดีและผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ระบบประกันตนและระบบเกษียณราชการที่ได้รับบํานาญซึ่งในการให้ความช่วยเหลือควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจริง ๆ  

 
            กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ       ๖,๐๐๔,๑๒๒,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณในผลผลิตชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อ
การพ่ึงตนเอง หมวดงบดําเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ งบประมาณ ๔๘,๕๙๐,๐๐๐ 
บาท และรายการค่าวัสดุฝึกอาชีพ งบประมาณ ๖๕,๘๘๗,๐๐๐ บาท  
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- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการดําเนินกิจกรรม
อย่างไรบ้าง และมีการกระจายงบประมาณเพื่อดําเนินการในแต่ละจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศอย่างไร อีกทั้ง 
กรรมาธิการขอทราบเหตุผลที่ไม่มีการกําหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ถึงปี ๒๕๕๙ และขอทราบว่าวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอให้ช้ีแจงรายละเอียดในการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต
และสังคม และวิธีการกระจายการดําเนินงานไปยังแต่ละจังหวัด 

- กรรมาธิการขอทราบกฎเกณฑ์ในการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเฉพาะเงินอุดหนุน เงิน
สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง และอย่างให้ช้ีแจงว่าผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ไร้ที่พ่ึงซึ่งเป็นผู้ยากไร้ จะสามารถติดต่อ
ประสานเพื่อขอรับความช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 

 
            สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว     ๓๔๒,๔๐๕,๔๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ดําเนินการกิจกรรมที่สร้างและส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิที่
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสตรีอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและความเสมอภาคแก่หญิงและชาย 

- กรรมาธิการขอทราบวิธีการดําเนินการใช้งบประมาณ หมวดงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบประมาณ ๘๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท 

 
            สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
            และผู้สูงอายุ       ๖๕๙,๒๐๗,๙๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท             
            กองทุนผู้สูงอายุ       ๑๗๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ , กองทุนผู้สูงอายุ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามในการดําเนินกิจกรรมแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน่วยงานมีวิธีการจัด
กิจกรรมในรูปแบบใดเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสร้างจิตสํานึกต่อภัยจากการทุจริตคอรัปช่ัน 

- หน่วยงานมีร้านเกี่ยวข้องกับกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร 
 

            สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ   ๒๐๒,๙๖๑,๗๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
            กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ     ๒๖,๑๙๐,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
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- กรรมาธิการต้ังข้อสังเกตว่าควรเพิ่มงบประมาณในการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ ซึ่งมีเป้าหมายดูแลคนพิการ จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ เห็นว่าคนพิการควรได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 
๑,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปี 

 
            สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน)     ๑,๓๗๔,๙๘๔,๗๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน) สรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนมีเป้าหมายจํานวนกี่ตําบล และขอทราบ
พ้ืนที่ที่ยังไม่ได้เตรียมแผนสนับสนุนดังกล่าว พร้อมกับขอให้ช้ีแจงแผนการดําเนินการโครงการดังกล่าวในรายการ 

- กรรมาธิการขอทราบแผนงานโครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด “โครงการ
บ้านมั่นคง” ในพื้นที่ชนบท และขอทราบความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานครพร้อมกับขอให้ช้ีแจง
รายละเอียดงบประมาณซ่อมแซม ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย กรณีเกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่ผ่านมา 

 
            การเคหะแห่งชาติ       ๒,๓๒๘,๕๕๒,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของการเคหะแห่งชาติ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรณีที่มีการดําเนินการตามโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แก่ประชาชนที่หน่วยงานมีการชําระค่าดอกเบ้ีย
ให้แก่ลูกหนี้ ความคืบหน้าในการชําระดอกเบี้ยเป็นอย่างไร หน่วยงานมีสถานะเป็นอย่างไร ปัจจุบันการดําเนินคดีอยู่ใน
ขั้นตอนใด และมีการเสนอโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แก่บรรดาข้าราชการหรือไม่ 

- ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอ้ืออาทร หมวดงบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD) งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเหตุใดจึงมีการเบิกจ่ายเงิน
เกินบัญชีและค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยค้างชําระติดต่อกันเกิน ๓ เดือน (กรณีซื้อคืนลูกหนี้) งบประมาณ 
๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีหลักเกณฑ์ในการชดเชยอย่างไร 

- ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ในการจัดทําแผนแม่บทฟ้ืนฟูชุมชนดินแดน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานจะมีแผนในการรื้อหรือซ่อมแซม
ประการใด และตามหมวดงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน งบประมาณ ๓๕๐,๐๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงการจ้างยามเพื่อรักษาตามปลอดภัยและจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดด้วย
หรือไม่ 

 
            กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกํากับ    ๑๙,๕๓๓,๗๙๗,๕๐๐ บาท     
            สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม      ๘๒๐,๗๖๙,๑๐๐  บาท                
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพียง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาและ
อุปสรรคในการเบิกอย่างไร เพราะเหตุใดการเบิกจ่ายจึงเกิดความล่าสุดกว่ากําหนด และในช่วงที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ 
หน่วยงานได้รับความเสียหายหรือไม่ ถ้าหากเกิดความเสียหายจะต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยา ฟ้ืนฟูสถานที่ต่างๆ เป็น
เวลาเท่าใด 
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- ความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
เป็นอย่างไร กรณีที่มีการดําเนินการตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดแล้วในระหว่างนั้นมีผู้ได้รับความเสียหายและ
บาดเจ็บ จะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ผลการสอบสวนการที่มีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากการปราบปรามยาเสพติด
เป็นอย่างไร 

- ตามแผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม หมวดงบดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ
คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท มีการนําไปใช้จ่ายในกรณี
ใดบ้าง และค่าน้ําเย็นระบบปรับอากาศ งบประมาณ ๖,๙๓๙,๐๐๐ บาท คืออะไรเป็นการนําไปใช้อย่างไร และหมวดงบ
รายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการดําเนินงาน
อย่างไร ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร 

- ตามโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท การบริหารจัดการยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร และโครงการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุ ติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน งบประมาณ 
๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินงานคืออะไร ทั้งนี้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มีความสอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนหรือไม่ ส่วนเงื่อนไขการจัดทํายุทธศาสตร์เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างไร 

- หน่วยงานได้ทําการศึกษาและวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ การบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลทําให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงหรือไม่ ในปัจจุบันได้มีการดําเนินคดีทางแพ่งจํานวนกี่คดี และกระบวนการ
ยุติธรรมในการที่จะเอาผิดกับผู้กระทําความผิดหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมาลงโทษอย่างไร 

- หน่วยงานได้ทําการชี้แจงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าระบบความยุติธรรมของประเทศมี ๒ มาตรฐานอย่างไร 
ส่วนความล่าช้าในการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานมีการแก้ไขหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้เกิด
ความล่าช้าเป็นอย่างไร ส่วนคําว่าความยุติธรรมเปลี่ยนผ่านมีความหมายว่าอย่างไร หน่วยงานได้ทําการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ให้แก่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องดังกล่าวหรือไม่ 

- ตามแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิต สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน หมวดงบเงินอุดหนุนสภาทนายความ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเหตุใด
สภาทนายความจึงได้รับเงินอุดหนุนเป็นจํานวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งที่ภารกิจของสภาทนายความมี
จํานวนมากมาย ควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาทนายความมากกว่าเดิม 

 
            สํานักงานกิจการยุติธรรม       ๑๕๕,๘๙๘,๒๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานกิจการยุติธรรม สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสให้เข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิตและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม หน่วยงานมีวิธีการทํากิจกรรมคืนคนดีอย่างไร ขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินงาน
เป็นอย่างไร และภายหลังที่มีการกระทําความผิดหน่วยงานได้ดําเนินการแก้ไขและพัฒนากระบวนการทางยุติธรรมอย่างไร 

- ตามแผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิตนโยบาย แนวทางมาตรการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม หมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าจ้างที่ปรึกษา ๒ เรื่อง งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีแผนที่จะ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอะไร ได้มีการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในการทําศึกษาและวิจัยถึงปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือไม่ 
รวมทั้งมีการร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนําข้อมูล สถิติต่างๆมาเป็นฐานในการดําเนินการหรือไม่ และเงินอุดหนุน
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โครงการวิจัย ๖ เรื่อง งบประมาณ ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการดังกล่าวหน่วยงานได้มีการศึกษาพร้อมทั้งวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการ
สร้างให้เกิดความยุติธรรมทางด้านกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ 

 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  ๑๘๗,๐๓๙,๐๐๐   บาท 

               ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
                 กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ
มหาชน) สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- คณะกรรมาธิการเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีความ
สมเหตุสมผล 

 
            สถาบันนิติวิทยาศาสตร์       ๒๔๓,๙๘๒,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด        -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ในปัจจุบันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีจํานวนข้าราชการ พนักงานราชการตลอดจนลูกจ้างครบตาม
อัตรากําลังหรือไม่ และตามแผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผลผลิต ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ หมวดงบลงทุน เครื่องสร้างภาพจําลองแบบ ๓ มิติ ๑ เครื่อง งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ลักษณะการทํางานของเครื่องมือเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ เครื่องสร้างภาพจําลองแบบ ๓ มิติมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการในการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

- ลักษณะของการทํางานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร มีการแบ่งหน้าที่ในการทํางานกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างไร ส่วนภารกิจด้านการพิสูจน์ศพจะมีความซ้ําซ้อนกับสํานักงานพิสูจน์หลักฐานของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไม่  

- หน่วยงานได้มีการจัดเก็บทะเบียนประวัติทางสายพันธ์ุกรรมของผู้ต้องขังหรือไม่ เป็นผู้ต้องหาในกลุ่ม
ประเภทใดบ้าง ส่วนการพิมพ์ลายน้ิวมือของกรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้องการจัดเก็บทะเบียนประวัติของหน่วยงาน
หรือไม่ และมีนโยบายในการร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องอย่างไร พร้อมทั้งได้มีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การชันสูตรพลิกศพหรือไม่  

 
รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงร้อย
ละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
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พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยลง
ร้อยละ ๐.๐๑  

 
             การกีฬาแห่งประเทศไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยลงร้อยละ 
๐.๐๑  

 
             กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติลงร้อย
ละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนกีฬามวย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนกีฬามวยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนกีฬามวยลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพลงร้อยละ ๕ 



 
๑๐

                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพลงร้อยละ 
๐.๐๑  
 
             สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กองทุนคุ้มครองเด็ก 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนคุ้มครองเด็กลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนคุ้มครองเด็กลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ลงร้อยละ ๐.๐๑  



 
๑๑

 
             กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงร้อย
ละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวลงร้อยละ 
๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนผู้สูงอายุ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนผู้สูงอายุลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนผู้สูงอายุลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 



 
๑๒

             สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการลง
ร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ลงร้อย
ละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
             การเคหะแห่งชาติ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการเคหะแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของการเคหะแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 



 
๑๓

             สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมลงร้อย
ละ ๐.๐๑  

 
             สํานักงานกิจการยุติธรรม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกิจการยุติธรรมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานกิจการยุติธรรมลงร้อยละ 
๐.๐๑  

 
             สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายช่ืนชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธ์ุวาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
              เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม 
นายไชยกร  สทุโธ  ผู้สรุปผลการประชุม 

         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรปุผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


